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til sjávarútvegsráðherra um línusvæði fyrir Vestfjörðum.

Frá Steingrímí Hermannssyni.

Telur sjávarútvegsráðherra koma til greina að afmarka sérstakt Unusvæði fyrir
Vestfjörðum, og ef svo er, hefur ráðherra í huga að gera það?


